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เรื่อง ระเบียบการลาอุปสมบทของขา้ราชการ 

    

 

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่าข้าราชการที่ลาหยุดราชการเพื่ออุปสมบทนั้น 
ตามกฎหมายแบ่งไว้เป็น ๒ จ าพวก  คือ 

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร  ซึ่งต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรม
ราชานุญาตก่อน 

ข้าราชการชั้นต ่ากว่าสัญญาบัตร  ซึ่งไม่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอ พระบรม
ราชานุญาต 

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า  การแบ่งชั้นดั่งว่านี้ ดูเป็นการขัดต่อระบอบการ
ปกครองปัจจุบัน  ซ่ึงมิได้ถือว่ายศบรรดาศักด์ิเป็นเอกสิทธิ์อย่างใด  และเสนอว่าควรให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเป็นผู้อนุญาตให้ลาได้ส าหรับข้าราชการทั้งหลายเป็นระเบียบเดียวกัน
ทั้งหมด 

เมื่อกล่าวถึงกฎหมายที่ใช้อยู่ (มาตรา ๑๔ แห่งพระราชก าหนดใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๐) 

ย่อมจะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ข้าราชการใดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้
นั้น การสมรสของข้าราชการผู้นั้นหาขาดไปเพราะการที่อุปสมบทเป็นภิกษุไม่ (ซึ่งตรงกันข้ามกับ
กฎเกณฑ์ใช้กันโดยปกติ)  และภริยากับบุตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นราชธุระ
ปกป้อง ในระหว่างที่ข้าราชการผู้นั้นอุปสมบท 

การที่ยกเลิกกฎหมายเก่านี้ จะถือว่าเพิกถอนบทบัญญัติดั่งกล่าวข้างต้นนี้ ด้วย
หรือไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อต่อไปจะให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นของข้าราชการเป็นผู้อนุญาต
ได้โดยไม่ต้องน าความกราบบังคมทูลให้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเช่นนี้ แล้วจะถือว่า
การสมรสเป็นอนัขาดจากกันดั่งที่บัญญัติไว้ส าหรับบุคคลอื่นทั่วไปทุกๆ คนหรือไม่?  (ซึ่งผลกย่็อม
จะต้องเป็นไปในตัวคือว่าภริยาเดิมและบุตรนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวจะไม่พึงเป็นราชธุระ
ปกป้องอกีต่อไป) 

จะต้องทราบให้แน่นอนเสียก่อนว่า เมื่อได้ยกเลิกข้อแตกต่างกันอันกฎหมายที่มี
อยู่เวลานี้ ได้ก าหนดไว้แล้ว  ผลที่เกิดขึ้ นดั่งกล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ  การสมรสของข้าราชการ
สัญญาบัตรเป็นอันไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไป  คงให้การสมรสขาดจากกันทั้งหมดนั้นรัฐบาล
รับรองว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้ว  หากมีเหตุผลอยู่ว่าจะไม่ให้ความแตกต่างในระหว่างชั้น
ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเร่ืองเอกสิทธิ์แล้วกเ็ห็นว่าเป็นการยากในอันที่จะให้ถือว่าการสมรส
ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่ขาดจากกัน  ส่วนส าหรับผู้อื่นจะให้ขาดจากกันในเมื่อบุคคลทั้ง
สองจ าพวกนี้ ต่างกไ็ด้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทด้วยกนัแล้ว 

ตามนโยบายทั่วไป  จ าต้องระลึกถึงปัญหาดั่งจะกล่าวต่อไปนี้  
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เข้าใจว่า กฎเกณฑ์ในทางพุทธศาสนานั้นไม่จ าเป็นต้องขัดกับข้อความจริงที่ว่า 
ชายที่มีภริยาแล้ว เม่ือไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุกค็งเป็นบุคคลที่มีภริยาอยู่แล้วนั่นเอง เพราะพระ
ราชก าหนดใหม่กย็อมรับอยู่แล้วส าหรับบุคคลจ าพวกหนึ่งซึ่งมีจ านวนมิใช่น้อยกล่าวคือ ข้าราชการ
สัญญาบัตร ซึ่งการสมรสหาขาดไปไม่ แต่ถ้าพระราชก าหนดใหม่ได้ถูกแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวแก่
ข้าราชการสัญญาบัตรให้มีผลดั่งกล่าวแล้ว กห็มายความว่าข้าราชการสัญญาบัตรจะต้องเข้าอยู่ใน
ข้อบังคับทั่วไป กล่าวคือ ต้องขาดจากการสมรสเม่ืออุปสมบทเป็นภิกษุ 

 

ถ้าเป็นดั่งนั้น  ข้อบังคับทั่วไปส าหรับข้าราชการทั้งหมดตามพระราชก าหนดใหม่ 
(ที่จะแก้ไขใหม่) นี้   ก็คือการสมรสย่อมจะขาดจากกันไปในตัวเองโดยมิต้องค านึงถึงยศ
บรรดาศักด์ิ  นัยหนึ่งย่อมกล่าวได้ว่า  ทั้งนี้ กคื็อเป็นข้อบังคับใช้ทั่วไปส าหรับบุคคลอื่นๆ (ซ่ึงมิใช่
ข้าราชการ) นั่นเอง  เมื่อเป็นเช่นนั้นกเ็ป็นอนัว่าจะให้มีระเบียบเป็นอย่างเดียวกนัทั้งหมด 

แต่เร่ืองนี้ กเ็กี่ยวกับข้อบังคับในเร่ืองการสมรสและหย่า ซึ่งมีบทบัญญัติไว้แล้ว
เหมือนกันในร่างบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ งเวลานี้ เสนอไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร  ร่างบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มุ่งหมายตัดออกเสียโดย
สิ้นเชิง ซ่ึงบทบัญญัติใดๆ อันมีผลเท่ากับให้มีไว้ในกฎหมาย ซ่ึงการเพิกถอนการสมรสอันเป็นไป
ในตัว หรือ การขาดจากการสมรสโดยผลแห่งกฎหมาย (กล่าวคือได้เสนอปัญหาเร่ืองนี้ ไว้ตั้งแต่ใน
ร่างขั้นต้นแล้ว) นโยบายข้างบนนี้ ได้มีปรากฏอยู่แล้วในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓ มาตรา ๓๒ (การหย่านั้น ท่านว่าส าเร็จได้แต่โดยความยินยอมทั้ง
สองฝ่ายหรือโดยค าพิพากษาของศาลเท่านั้น) แต่บทบัญญัตินี้ ยังไม่ได้บังคับให้ใช้  บทบัญญัติใด
ที่เกี่ยวกับ การเพิกถอนการสมรสอันเป็นไปในตัว จึงเป็นอันงดไม่กล่าวถึงทั้งในพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๔๗๓ และร่างบรรพ ๕ จึงเป็นอันว่าเมื่อน า
บทบัญญัติใหม่มาใช้บังคับแล้ว  จะไม่มีการเพิกถอนการสมรสอันเป็นไปในตัวเลย  การเพิกถอน
การสมรสในกรณีที่บุคคลอุปสมบทเป็นภิกษุนั้น  ในคร้ังก่อนเป็นตัวอย่างที่ส าคัญอันหนึ่งในเร่ือง
การเพิกถอนการสมรสที่เป็นไปในตัว เร่ืองจึ่งเป็นว่า เมื่อใช้บทบัญญัติใหม่แล้ว การอุปสมบทเป็น
ภิกษุจะไม่ท าให้การสมรสต้องเพิกถอนไป  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่มีภริยาอยู่แล้ว แลเข้าอุปสมบทใน
พุทธศาสนา  การสมรสของผู้นั้นกยั็งไม่ขาด (ซึ่งจะขาดกต่็อเมื่อได้ท าการหย่าในภายหลัง) 

นโยบายของกฎหมายที่จะออกใหม่ว่าด้วยการสมรส (คือการสมรสไม่ขาดจากกัน  
และนโยบายของพระราชก าหนดใหม่ที่จะแก้นี้  (คือบรรดาการสมรสทั้งหลายย่อมจะขาดจากกัน
โดยไม่มีการแตกต่างอย่างใด)  นั้นดูเป็นการขัดอยู่ 

นอกจากนั้น เมื่อกล่าวในแง่ทางศาสนา  ดูเหมือนว่าไม่มีข้อห้ามมิให้บุคคลที่ท า
การสมรสแล้วบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา(เพราะเวลานี้กเ็ห็นมีบุคคลจ าพวกนี้บวชอยู่แล้ว)  
เมื่อเป็นเช่นนี้ น่าจะต้องระลึกถึงฐานะของหญิงที่สามีไปบวช และทางศาสนาห้ามมิให้ร่วมประเวณี
และอยู่ร่วมกนัว่าจะต้องอยู่เปล่าเปล่ียวเอกาเพียงใดนั้นบ้าง 

ในชั้นนี้ ยังไม่มีความเห็นแนะน าประการใดเกี่ยวกับทางการที่จะตกลง  เพราะ
ทั้งนี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายโดยแท้  รัฐบาลคงต้องหย่ังทราบถึงความยุ่งยากและข้อขัดกันซึ่ง
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อาจเกดิขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากที่จะท าความตกลงนี้แล้ว จะเป็นการดีมาก ถ้ารัฐบาลจะวางนโยบาย
ลงไว้เสยีให้เดด็ขาดและมีค าสั่งให้ปฏบิัติต่อไป 
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เรื่อง ระเบียบการลาอุปสมบทของข้าราชการ

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่าข้าราชการที่ลาหยุดราชการเพื่ออุปสมบทนั้น
ตามกฎหมายแบ่งไว้เป็น ๒ จําพวก คือ

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งต้องนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรม
ราชานุญาตก่อน

ข้าราชการชันตํากว่าสัญญาบัตร ซึ่งไม่ต้องนําความกราบบังคมทูลขอ พระบรม

ราชานุญาต

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า การแบ่งชั้นดั้งว่านี้ดูเป็นการขัดต่อระบอบการ
ปกครองบปัจจุบัน ซึ่งมิได้ถือว่ายศบรรดาศักดิ์เป็นเอกสิทธิ์อย่างใด และเสนอว่าควรให้
ผู้บังคับบั
             ญชาตามลําดับชั้นเป็นผู้อนุญาตให้ลาได้สําหรับข้าราชการทั้งหลายเป็นระเบียบเดียวกัน
ทั้งหมด

เมื่อกล่าวถึงกฎหมายที่ใช้อยู่ (มาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนดใหม่ จ.ศ. ๑๑๒๐)
ย่อมจะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ข้าราชการใดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้
นั้น การสมรสของข้าราชการผู้นั้นหาขาดไปเพราะการที่อุปสมบทเป็นภิกษุไม่ (ซึ่งตรงกันข้ามกับ
กฎเกณฑ์ใช้กันโดยปกติ) และภริยากับบุตรนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นราชธุระ

ปกป้อง ในระหว่างที่ข้าราชการผู้นั้นอุปสมบท

การที่ยกเลิกกฎหมายเก่านี้จะถือว่าเพิกถอน
             บทบัญญัติดั่งกล่าวข้างต้นนี้ด้วย
หรือไม่? กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อต่อไปจะให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นของข้าราชการเป็นผู้อนุญาต
ได้โดยไม่ต้องนําความกราบบังคมทูลให้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตเช่นนี้แล้วจะถือว่า
การสมรสเป็นอันขาดจากกันตั้งที่บัญญัติไว้สําหรับบุคคลอื่นทั่วไปทุกๆ คนหรือไม่? (ซึ่งผลก็ย่อม
จะต้องเป็นไปในตัวคือว่าภริยาเดิมและบุตรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่พึงเป็นราชธุระ
ปกป้องอีกต่อไป)

จะต้องทราบให้แน่นอนเสียก่อนว่า เมื่อได้ยกเลิกข้อแตกต่างกันอันกฎหมายที่มี
อยู่เวลานี้ได้กําหน
             ดไว้แล้ว ผลที่เกิดขึ้นดั้งกล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ การสมรสของข้าราชการ
สัญญาบัตรเป็นอันไม่ได้รับการยกเว้นอีกต่อไป คงให้การสมรสขาดจากกันทั้งหมดนั้นรัฐบาล
รับรองว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้ว หากมีเหตุผลอยู่ว่าจะไม่ให้ความแตกต่างในระหว่างชั้น
ก่อให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องเอกสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าเป็นการยากในอันที่จะให้ถือว่าการสมรส
ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่ขาดจากกัน ส่วนสําหรับผู้อื่นจะให้ขาดจากกันในเมื่อบุคคลทั้ง
สองจําพวกนี้ต่างก็ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทด้วยกันแล้ว

ตามนโยบายทั่วไป จําต้องระลึกถึ
             งปัญหาตั้งจะกล่าวต่อไปนี้
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เข้าใจว่า กฎเกณฑ์ในทางพุทธศาสนานั้นไม่จําเป็นต้องขัดกับข้อความจริงที่ว่า
ชายที่มีภริยาแล้ว เมื่อไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็คงเป็นบุคคลที่มีภริยาอยู่แล้วนั่นเอง เพราะพระ
ราชกําหนดใหม่ก็ยอมรับอยู่แล้วสําหรับบุคคลจําพวกหนึ่งซึ่งมีจํานวนมิใช่น้อยกล่าวคือ ข้าราชการ
สัญญาบัตร ซึ่งการสมรสหาขาดไปไม่ แต่ถ้าพระราชกําหนดใหม่ได้ถูกแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวแก่
ข้าราชการสัญญาบัตรให้มีผลดั่งกล่าวแล้ว ก็หมายความว่าข้าราชการสัญญาบัตรจะต้องเข้าอยู่ใน
ข้อบังคับทั่วไป กล่าวคือ ต้องขาดจากการสมรสเมื่ออุปสมบทเป็นภิกษุ

ถ้าเ
             ป็นดังนั้น ข้อบังคับทั่วไปสําหรับข้าราชการทั้งหมดตามพระราชกําหนดใหม่
(ทีจะแก้ไขใหม่) นี่ ก็คือการสมรสย่อมจะขาดจากกันไปในตัวเองโดยมิต้องคํานึงถึงยศ
eo Sw  ao   .  va  เซร   vie we aad  9.  ซ    a   ซ่ ๑ๆใ
บรรดาศักดิ์ นัยหนึ่งย่อมกล่าวได้ว่า ทั้งนี่ก็คือเป็นข้อบังคับใช้ทัวไปสําหรับบุคคลอื่นๆ (ซึ่งมิใช่
2  ข่ ก 55จข๐11
ข้าราชการ) นั้นเอง เมือเป็นเช่นนันก็เป็นอันว่าจะให้มีระเบียบเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมด

แต่เรื่องนี่ก็เกี่ยวกับข้อบังคับในเรืองการสมรสและหย่า ซึ่งมีบทบัญญัติไว้แล้ว

aa   4

เหมือนกันใ
             นร่างบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเวลานี่เสนอไปยังสภา

แทนราษฎร ร่างบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มุ่งหมายตัดออกเสียโดย

2

สิ้นเชิง ซึ่งบทบัญญัติใด ๆ อันมีผลเท่ากับให้มีไว้ในกฎหมาย ซึ่งการเพิกถอนการสมรสอันเป็นไป
ในตัว หรือ การขาดจากการสมรสโดยผลแห่งกฎหมาย (กล่าวคือได้เสนอปัญหาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ใน
ร่างขั้นต้นแล้ว) นโยบายข้างบนนี้ได้มีปรากฏอยู่แล้วในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๒ (การหย่านั้น ท่านว่าสําเร็จได้แต่โดยความยินยอมทั้ง
สองฝ่ายห
             รือโดยคําพิพากษาของศาลเท่านั้น) แต่บทบัญญัตินี้ยังไม่ได้บังคับให้ใช้ บทบัญญัติใด
ที่เกี่ยวกับ การเพิกถอนการสมรสอันเป็นไปในตัว จึงเป็นอันงดไม่กล่าวถึงทั้งในพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ. ๒๕๓๓ และว่างบรรพ ๕ จึงเป็นอันว่าเมื่อนํา
บทบัญญัติใหม่มาใช้บังคับแล้ว จะไม่มีการเพิกถอนการสมรสอันเป็นไปในตัวเลย การเพิกถอน
การสมรสในกรณีที่บุคคลอุปสมบทเป็นภิกษุนั้น ในครั้งก่อนเป็นตัวอย่างที่สําคัญอันหนึ่งในเรื่อง
การเพิกถอนการสมรสที่เป็นไปในตัว เรื่องจึ่งเป็นว่า เมื่อใช้บทบัญญัติใหม่แล้ว กา
             รอุปสมบทเป็น
ภิกษุจะไม่ทําให้การสมรสต้องเพิกถอนไป  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่มีภริยาอยู่แล้ว แลเข้าอุปสมบทใน
พุทธศาสนา การสมรสของผู้นั้นก็ยังไม่ขาด (ซึ่งจะขาดก็ต่อเมื่อได้ทําการหย่าในภายหลัง)

นโยบายของกฎหมายที่จะออกใหม่ว่าด้วยการสมรส (คือการสมรสไม่ขาดจากกัน
และนโยบายของพระราชกําหนดใหม่ที่จะแก้นี้ (คือบรรดาการสมรสทั้งหลายย่อมจะขาดจากกัน
โดยไม่มีการแตกต่างอย่างใด) นั้นดูเป็นการขัดอยู่

นอกจากนั้น เมื่อกล่าวในแง่ทางศาสนา ดูเหมือนว่าไม่มีข้อห้ามมิให้บุคคลที่ทํา
การสมรสแล้วบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา(เพ
             ราะเวลานี้ก็เห็นมีบุคคลจําพวกนี้บวชอยู่แล้ว)
เมื่อเป็นเช่นนี้น่าจะต้องระลึกถึงฐานะของหญิงที่สามีไปบวช และทางศาสนาห้ามมิให้ร่วมประเวณี
และอยู่ร่วมกันว่าจะต้องอยู่เปล่าเปลี่ยวเอกาเพียงใดนั้นบ้าง
ในชั้นนี้ยังไม่มีความเห็นแนะนําประการใดเกี่ยวกับทางการที่จะตกลง เพราะ

ทั้งนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายโดยแท้ รัฐบาลคงต้องหยังทราบถึงความยุ่งยากและข้อขัดกันซึ่ง
             [END PAGE 2]
             อาจเกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากที่จะทําความตกลงนี่แล้ว จะเป็นการดีมาก ถ้ารัฐบาลจะวางนโยบาย

ลงไว้เสียให้เด็ดขาดและมีคําสังให้ปฏิบัติต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐
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